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ส าเนา 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 
เม่ือวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองปล่อง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาประชุม 
ล าดับที่    ชื่อ  –  สกูล        ต าแหน่ง 
1.  นายพีระพนัธ์      จันทร์แจ่มภพ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายธาดา   ชาติประสพ   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายบุญมั่น         บุญรอดดวง   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นางต๋อย        เตียงนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสัมฤทธิ์         จ าเนียรกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายทิวากร         พรมเมล์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นางสมพิศ          จังอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายประทีป        ม่านทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นางประนาด       สวัสดี      สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายสนทยา        เภสัชชะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายอาทิตย์        คงสืบชาติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายอภิวัฒน ์   ด้วงมาลา            สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายสุระปรีชา      รัตนรุ่งโรจน์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1  นายถนอม    แก้วแจ่มจันทร์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายละไม  พวงมาลี   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายชูชีพ  ตุ่นวงษา   รองนายกเทศมนตรี 
4.  นางสาวสุกันญา  ฉิมโพธิ์กลาง  เลขานุการยากเทศมนตรี 
5.  นายแล   บุญรอดดวง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7.  นางสาววิไลวรรณ์ แพร่งสุวรรณ ์  รองปลัดเทศบาล 
8.  นางสาวรัตติกาล  ทองเกล้ียง  รองปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวสายใจ    ช านิพันธ ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11.  นางเบญจมาศ  คงสืบชาติ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
12.  นางสาวสนทยา  คงสืบชาติ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
13.  นางสาวอารีรัตน์  เข็มบุบผา  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
14.  นายสุวัฒน ์  ประทุมเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. 
15.  นายพีรวัฒน ์  กล้วยวิเชียร  นิติกรช านาญการ 
17.  นายสุประพัฒน ์  มีแย้มภักด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
18.  นางสาวพรทิพย์  ช านิพันธ ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองปล่องครบองค์ประชุมแล้ว 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ขอเรียนเชิญนายพีระพนัธ์  จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนอง
    ปล่อง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ   1.ประกาศก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง                 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจมภพ) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง              
    มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ท่ี 5 
    พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564                    
    ต้ังแต่วันท่ี  28 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน
     ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ.2496และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 และตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น                    
    พ.ศ.2547 และ ท่ีแก้ ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ .ศ.2554 ข้อ 22                  
    จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 
    พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันท่ี  28 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2564 มีก าหนด                   
    ไม่เกิน 30 วัน  จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 28 
    มิถุนายน พ.ศ.2564 (นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  ประธานสภาเทศบาล
    ต าบลหนองปล่อง 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ใน 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
    เมื่อวันอังคาร ท่ี 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลหนองปล่องได้เรียกประชุม
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ระหว่าง วันท่ี 11 พฤษภาคม – 9  
    มิถุนายน 2564 โดยท าการประชุม สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564                  
    เมื่อวันอังคาร ท่ี  8  มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดท าส าเนา
    บันทึกรายงานการประชุม ผ่านการ ตรวจสอบของคณะกรรมการฯแล้วจ านวน 
    24 หน้า ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
     ขอให้ประธานสภา ได้น าเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข และ            
     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว                       
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
     เลขานุการสภาเทศบาลนับองค์ประชุม สมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
    12 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติสภาต่อสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) รายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือขึ้นครับ     
มติที่ประชุม   รับรอง  11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง(เป็นเอกฉันท์) 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พักการประชุม 10 นาที  
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) (พัก 10 นาที) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เข้าประชุมเวลา๑0.๓๐น.ปลัดเทศบาลต าบลหนองปล่อง ปฏิบัติ          
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) หน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
    เทศบาล หนองปล่องทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ/พิจารณา  
  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    

พ.ศ.2564 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบต่อไปครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) ท่านตามท่ีข้าพเจ้า นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลหนอง

ปล่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     หลักการ  
      ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง เพื่อโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
     ข้อเท็จจริง   
     ส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
    แบบแยกส่วน แบบแขวน ชนิด Inverter ราคารวมค่าติดต้ัง ขนาด 36,000 
    บีทียู จ านวน 2 เครื่อง และจัดซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก
    แบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ัง จ านวน 3 เครื่อง ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใน
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความ
    จ าเป็นท่ีจะขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
     รายการที่ 1 
    โอนลด  
    (1)แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
        งาน บริหารทั่วไป 
            หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า 
               ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณต้ังไว้       3,808,560 บาท   
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   1,002,511  บาท   
     ขอโอนลด   80,000  บาท   
             (2) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
        งาน บริหารทั่วไป 
            หมวด เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
               ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
     งบประมาณต้ังไว้       198,800    บาท   
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   99,440      บาท   
     ขอโอนลด   28,400      บาท   
    รวมงบประมาณโอนลด        108,400       บาท 
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    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
       งาน บริหารทั่วไป 
           หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
               ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ชนดิ Inverter ราคารวมค่า
    ติดต้ังขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง  
    งบประมาณ 108,400 บาท (หนึ่งแสนแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนชนิด Inverter 
    พร้อมติดต้ัง  ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
    มีคุณลักษณะดังนี้ 
      1. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
        2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
    3.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ 
    เกิน 40,000บีทียูต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
         4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท่ังหน่วย 
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
        5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
        6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น(นอกจากข้อ 3)   
    นอกเหนือจากการพิจารณาราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด  
    พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ 
    พลังงานตามฤดูกาล (SEER)สูงกว่า         
    7.การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 
    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน                
     15 เมตร  
    8.ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจาก 
    ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    (1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    (2) ชนิดตู้ต้ังพื้น 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
    (3) ชนิดติดผนัง 
    ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
    งบประมาณต้ังไว้...................................-..........บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน.................-.........บาท  
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               รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  108,400 บาท  
    รายการที่ 2  
    โอนลด   
             (1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
        งาน บริหารทั่วไป 
            หมวด เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
               ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
     งบประมาณต้ังไว้       198,800    บาท   
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   71,040      บาท   
     ขอโอนลด    4,500      บาท   
    รวมงบประมาณโอนลด            4,500       บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
    งาน บริหารทั่วไป 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ัง 
    งบประมาณ 4,500 บาท (สี่พันหา้ร้อยบาทถ้วน) 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบอินฟราเรด
    พร้อมขาต้ัง จ านวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
      - เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด 
        - ขาต้ังสามารถปรับระดับได้ 
         - หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
        - มีความแม่นย า + / - 0.2 องศาเซลเซียส 
        - สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายระหว่าง 34-43 องศาเซลเซียส 
        - สามารถตรวจวัดโดยไม่ต้องสัมผัสตัวได้ ในระยะ 5-10 เซนติเมตร 
        - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
    งบประมาณต้ังไว้...................................-..........บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน.................-.........บาท  
              รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    เหตุผล 
     เนื่องด้วยเทศบาลต าบลหนองปล่อง มีความประสงค์จัดซื้อ 
    เครื่องปรับอากาศ ณ อาคารส านักงานของเทศบาลต าบลหนองปล่องหลังเดิม 
    เครื่องปรับอากาศมีระยะเวลาการใช้งานมานานมีสภาพใช้งานไม่ได้จ านวน                  
    2 เครื่อง ประกอบกับมีพนักงานเทศบาลฯ(กองส านักปลัดเทศบาล) ปฎิบัติงาน
    บริการประชาชน จ านวน 15 ท่าน ดังนั้น ส านักปลัดฯจ าเป็นต้องจัดหา
    เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เพื่อทดแทนและเพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้
    ด าเนินการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ชนิด Inverter 
    ราคารวมค่าติดต้ัง ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่องและงานสาธารณสุข
    และส่ิงแวดล้อมส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
    ร่างกายทางหน้าผากแบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ังใน 
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    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกัน
    และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ใน
    สถานท่ีกักกันตัว (  Local Quarantine) เทศบาลต าบลหนองปล่อง                          
    จ านวน 3 แห่ง ไก้แก่ 1) หอประชุมประชารัฐบ้านหนองใหญ่ 2) ศาลา
    กลางบ้านหนองตาเสา 3) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านปราสาทพร ต าบลหนอง
    ปล่อง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจ าเป็นท่ีจะขอโอน
    งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
     จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าวข้างต้น 
    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาอนุมัติ
    ต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เพื่อความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เชิญท่านปลัดเทศบาลท าหน้าท่ี
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่องได้กล่าวช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและ
    ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลท าหน้าท่ี

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ขออนุญาตเรียนวัตถุประสงค์ในการ
โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจากอายุ
การใช้งานเครื่องเครื่องปรับอากาศเก่ามีอายุการใช้งานนานส่งผลให้อัตราการ
ใช้ไฟฟ้าสูงมากจึงมีความจ าเป็นต้องซื้อเครื่องปรับอากาศใหม เพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศเดิม และในการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทาง
หน้าผากแบบ อินฟราเรดพร้อมขาต้ัง จ านวน 3 เครื่อง เพื่อประจ า ณ ศูนย์
กักกันเทศบาลต าบลหนองปล่อง จ านวน 3 แห่ง คือ หมู่ท่ี 3 บริเวณศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองใหญ่ หมู่ ท่ี 6 บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน
หนองตา เ สา  และ หมู่ ท่ี  8  ศูนย์ ส า ธิ ตก ารตล าดบ้ านป ร าสาทพ ร                          
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1727        
ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disisease 2019 
(COVID 19) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งคณะผู้บริหาร 

 โดยนายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่องได้เสนอญัตติพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อการจะด าเนินการในระเบียบสามารถด าเนินการได้ครับ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   จากท่ีเราได้รับฟังระเบียบข้อบังคับต่างๆ จากท่านปลัดเทศบาลไปแล้ว
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) ยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ก่อนท่ีจะมี
    การเห็นชอบตามญัตติ ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายท่ีช้ีให้เห็นว่ามี
    ความส าคัญ หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนท่ีจะมีการเห็นชอบและรับรองมติใน  
    ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่านสท.ประนาด ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เ รี ยนประ ธ านสภาฯ ท่ี เ คารพและสมา ชิกสภา เทศบาล ทุก                    
(นางประนาด  สวัสดี)  ท่าน ดิฉันนางประนาด  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เห็นด้วยกับญัตติ
    โอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ัง                       
    จ านวน 3 เครื่อง เนื่องจากปัจจุบันไวรัสโคโรน่า 2019 ก าลังแพร่ระบาดอย่าง
    หนักโดยเฉพาะเด็กเล็กและคนชรา และจะเป็นการดีหากจะมีการติดต้ังประจ า
    จุดละ 2 เครื่องค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม - 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ได้สอบถามท่ีประชุมแล้วไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงถามมติท่ี 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ)     ประชุม เรื่อง ญัตติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์เพื่อ
    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ชนิด Inverter ราคารวมค่า
    ติดต้ัง ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่องและงานสาธารณสุขและ
    ส่ิงแวดล้อมส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่ องวัดอุณหภูมิ
    ร่างกายทางหน้าผากแบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี
    โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในสถานท่ีกักกันตัว ( Local 
    Quarantine) เทศบาลต าบลหนองปล่อง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) หอประชุม
    ประชารัฐบ้านหนองใหญ่ 2) ศาลากลางบ้านหนองตาเสา 3) ศูนย์สาธิต
    การตลาดบ้านปราสาทพร ต าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  จึง
    จ าเป็นต้องโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การแก้ไข
    เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบปริมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ  
    ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการโอนไปต้ัง
    จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอ
    ความเห็นชอบต่อสภา ใครเห็นด้วยกับญัตติท่ีนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
    เสนอเข้ามา กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (เป็นเอกฉันท์)  
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    3.2 ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    เทศบาลต าบลหนองปล่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบต่อไปครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์) ท่านข้าพเจ้านายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองปล่อง     

ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับอาคารห้องครัว ศพด.เทศบาลต าบล
หนองปล่อง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

    หลักการ 
     เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองปล่องในการ
    รับอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
    เหตุผล 
     ด้ ว ยน ายสมอาจ  คง สืบชา ติ  อยู่ บ้ าน เลข ท่ี  120  หมู่ ท่ี  3                         
    ต าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะก่อสร้าง
    อาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปล่อง ตามแบบแปลน
    ของเทศบาลต าบลหนองปล่อง และจะอุทิศให้เทศบาลต าบลหนองปล่อง 
    เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปล่อง ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
     เพื่อให้การอุทิศอาคารดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   
    จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบรับอาคาร
    ดังกล่าวเป็นของเทศบาลต าบลหนองปล่องต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เพื่อความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เชิญท่านปลัดเทศบาลท าหน้าท่ี
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่องได้อธิบายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลท าหน้าท่ี

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง ขอเรียนช้ีแจงระเบียบฯและหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ดังต่อไปนี้ครับ ตามหนังสือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัด จ้ า ง และการบริ ห า รพั ส ดุภ าครั ฐก รมบัญ ชีกลา ง  ท่ี  กค  ( ก วจ ) 
0405.2/02/01/47 ลงวัน ท่ี  18 พ.ค.61 ได้ตอบข้อหารือไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพิจาณาแล้วมีความคิดเห็นดังนี้ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นไป
ตามระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล   สมา ชิกสภาเทศบาลฯไ ด้รั บฟั งระ เบียบท่ี เกี่ ยวข้องจ าก ท่าน                           
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) ปลัดเทศบาลต าบลหนองปล่องแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย
    เพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญ สท.ประนาด สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เ รี ยนประ ธ านสภาฯ ท่ี เ คารพและสมา ชิกสภา เทศบาล ทุก                    
(นางประนาด  สวัสดี)  ท่าน ดิฉันนางประนาด  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตเรียน
    เพิ่มเติมเรื่องการก่อสร้างอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
    หนองปล่อง เนื่องจากนายสมอาจ คงสืบชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท่ี 3 ได้ใช้   
    งบประมาณเงินกองทุนหมู่บ้านจ านวน 25,000 บาท และกองทุนประชารัฐ 
    จ านวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาทอาศัยตามมติ 
     คณะกรรมการกองทุนและมีการจัดประชุมหมู่บ้านก่อนมีการใช้เงินกองทุน
    จ านวนดังกล่าวเพื่อ ก่อสร้างอาคารห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
    หนองปล่องค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   สมา ชิกสภาเทศบาลฯไ ด้รั บฟั งระ เบียบท่ี เกี่ ยวข้องจ าก ท่าน                           
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) ปลัดเทศบาลต าบลหนองปล่องแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย
    เพิ่มเติมหรือไม่ครับกรุณายกมือครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม – 
ประธานสภาเทศบาล   ได้สอบถามท่ีประชุมแล้วไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปราย จึงถามมติท่ี 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ)     ประชุม เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปล่อง (เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมครบ 
    11 ท่าน) ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (เปน็เอกฉันท)์ 
     มติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง มีมติเห็นชอบในญัตติ
    ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบอาคารห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    ต าบลหนองปล่อง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลได้ล่วงเวลามาจนถึง เวลา ๑๒.10 น.

(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์)แล้วขอให้หยุดพักการประชุม เพื่อรับประธาน
อาหารกลางวันก่อนครับ และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมต่อครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขณะนี้เวลา ๑๒.๑0 น. เชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ครับ และ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลแห่งนี้อีกครั้งครับ เพื่อเข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่ีจะเสนอ
    ความต้องการ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนต้อง
    แก้ไขต่อไป            
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เลขานุการสภาเทศบาล              ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมครับ
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์)      
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระอื่นๆมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายเรื่องใด 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) กรุณายกมือครับ เชิญ นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
    ปล่องอภิปรายต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี    จากการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯได้อภิปรายนั้นคณะผู้บริหารขอน า
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) เรียนเรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายถามท่ีประชุมสภาเทศบาลเมื่อการ 
    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ท่ีผ่านมาครับ เรื่องท่ี 1 จากการท่ี     
    สท.ธาดา ชาติประสพ ได้แจ้งปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาเหล็ง 
    – บ้านนายงาม จ าเนียรกูล ขณะนี้งบประมาณท่ีต้ังไว้ยังไม่โอนเข้ามาหากมี
    งบประมาณเหลือจ่ายทางคณะผู้บริหารจะส่งช่างไปประมาณการเพื่อหาแนว
    ทางการแก้ไขปัญหาครับ เรื่องท่ี 2 กรณีน้ าท่วมขังบริเวณบ้านนายจ านง               
    สุขประเสริฐ จากการที่ท่าน สท.สัมฤทธิ์ ได้ร้องทุกข์มานั้นทางคณะผู้บริหารจะ
    เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในคราวเดียวกันครับ เรื่องท่ี 3 จากการท่ีท่าน 
    สท.สมพิศ จังอินทร์ ได้อภิปรายเรื่องถนนท่ีบางช่วงท่ียังไม่มีผู้อุทิศให้ความ
    กว้าง 4 เมตร ขณะนี้ได้ให้กองช่างเข้าไปด าเนินการเพื่อปรับความเข้าใจกับ
    เจ้าของท่ีดินรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ เรื่องท่ี 4 การตรวจสอบไฟฟ้า   
    หมู่ท่ี 7 จากการท่ีท่าน สท ประนาด สวัสดี ได้แจ้งต่อสภานั้นก่อนมีการซ่อม
    เทศบาลต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลหรือหน่วยงาน
    อื่นหรือไม่หากเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นเทศบาลไม่สามารถเข้าไป
    ซ่อมแซมได้ครับ เรื่องท่ี 5 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลหนอง
    ปล่องทุกท่านขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ร่วมท้ังประชาชนและ
    คณะกรรมการกองทุนหมู่ท่ี 3 ทุกท่านท่ีได้เห็นความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
    เล็กเทศบาลต าบลหนองปล่องในการสร้างอาคารโรงอาหารมอบแก่เด็กเล็ก
    เทศบาลต าบลหนองปล่องครับ เรื่องท่ี 6 ตามท่ีท่าน สท อภิวัฒน์ ด้วงมาลา ได้
    ก าชับให้กองช่างและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่ วมกันตรวจสอบช่ือ
    โครงการและประเภทการด าเนินงานเพื่อให้ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผม
    ได้ก าชับให้พนักงานเทศบาลตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
    เทศบาลต าบลหนองปล่องของเราครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เมื่อคณะผู้บริหารรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและข้อร้องทุกข์ของ
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) ประชาชนในพื้นท่ีแล้วกรุณาแก้ไขด้วยครับ เชิญ สท.สัมฤทธิ์  จ าเนียรกูล ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เ รี ยนประ ธ านสภาฯ ท่ี เ คารพและสมา ชิกสภา เทศบาล ทุก                    
(นายสัมฤทธิ์  จ าเนียรกูล)  ท่าน กระผมนายสัมฤทธิ์  จ าเนียรกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถาม
    คณะผู้บริหารได้เอกสารบ้านนางทองห่อ อุบลเผ่ือน และนางบุญยืน เรื่องการ
    อุทิศท่ีดินขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรี    ขณะนี้ทางคณะผู้บริหารได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วและได้ให้                      
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ และจะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของท่ีดินต่อไป
    ครับ 
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 สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เ รี ยนประ ธ านสภาฯ ท่ี เ คารพและสมา ชิกสภา เทศบาล ทุก                    
(นายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา)  ท่าน กระผมนายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจาก
    ในช่วงเดือน กรกฎาคม – เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงของการท าเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่การจัดท าเทศบัญญัติต้องน าโครงการ
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นการจัดท าแผนเป็นเรื่องส าคัญมากหากท่าน
    สมาชิกท่านใดประสงค์จะน าโครงการเข้าเทศบัญญัติจะต้องบรรจุโครงการไว้ใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนครับจึงจะสามารถน าโครงการการเข้าเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ขอบคุณครับ  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผม
นายแล  (นายแล บุญรอดดวง) บุญรอดดวง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จากการที่ท่ีกระผมได้เข้าประชุม ณ ท่ีว่า
    การอ าเภอช านิ ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่าน 1 นายอภิเดช นุ่นเนื้อทิพย์ 
    ประธานวัฒนธรรมอ าเภอช านิ นายมายศแก้วกอง สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด
    บุรีรัมย์   3.นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน                
    ได้ประชุมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของอ าเภอช านิ เนื่องจากอ าเภอช านิมี
    หลากหลายประเพณี ภาษาแตกต่างกันมีท้ังภาษาเขมร ไทยโคราช ส่วย ลาว 
    และมีประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ อปท.แต่ละแห่ง
    สนับสนุนประเพณีต่างๆของประชาชนเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาว
    อ าเภอช านิต่อไปครับ                     
ประธานสภาเทศบาลฯ   กองงานต่างๆมีเรื่องอภิปรายหรือน าเสนอเชิญครับ กองต่างๆ ใครมี
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) เรื่องจะช้ีแจงอีกเชิญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  (ไม่มีสมาชิกสภา                     
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) อภิปรายเพิ่มเติม)   

ที่ประชุม    -ไม่มี-   
ประธานสภาเทศบาลฯ    
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ)  ในการประชุมในวันนี้ได้ครบถ้วนทุกข้อทุกวาระแล้ว ซึ่งถ้าหากไม่มี
   ผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือช้ีแจงเรื่องใดอีกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้
   ให้ความร่วมมือมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน 
   ในสมัยการประชุมนี้ก็คงส้ินสุดลงเท่านี้ ถ้าหากมีการประชุมอะไรอีกก็จะมี
   หนังสือแจ้งทุกท่านมาร่วมประชุมอีกครั้งครับ 
ปิดประชุม                 เวลา 1๔.๓0  น. 
 
 

                ลงช่ือ   ............สุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์.......    ผู้จดบันทึกการประชุม 
( นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 เม่ือวันจันทร ์ท่ี 12 กรกฎาคม 2564 แล้วถูกต้อง 

 

    ลงช่ือ .................ต่อย  เตียงนิล............   ประธานกรรมการ    
                     (นางต๋อย   เตียงนิล) 

 

    ลงช่ือ ................ประนาด  สวัสดี...................   กรรมการ    
                    (นางประนาด  สวัสดี) 

 

    ลงช่ือ ...............สมพิศ  จังอินทร์....................   กรรมการ   
          (นางสมพิศ   จังอินทร์) 

 

                  (ลงช่ือ) ..........พีระพันธ ์  จันทร์แจ่มภพ...........ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองปล่อง 

  (นายพีระพันธ์       จันทร์แจ่มภพ) 

     .....13...../ก.ค./2564 

 


